

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๔ (๒๓) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๔ (๒๓) เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงข้อมูล รวมถึงขั้นตอนและกรอบเวลาในการปรับปรุง ร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ตามความเห็นของที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ (๒๒) เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจากการหารือกับ กสม. เพิ่มเติม และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบข้อเสนอในการปรับปรุงข้อมูล รวมถึงขั้นตอนและกรอบเวลาในการปรับปรุงร่างรายงาน คู่มือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๒. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจัดทำเค้าโครงร่างรายงาน คู่มือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามความเห็น ของ กสม. และเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อทราบและพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ โดยให้เริ่มดำเนินการ กระบวนการปรับปรุงร่างรายงานคู่มือฯ ตามขั้นตอนและกรอบเวลาตามที่เสนอได้ทันที

๒. การจัดจ้างบุคคลหรือสถาบันตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณาเรื่องการจัดจ้างบุคคลหรือสถาบันตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง กรณีพฤติการณ์การสูญหายของบุคคลที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร กัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๙ คน สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินงานของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาการบังคับให้สูญหายและเสียชีวิตของคนไทย ที่พำนักอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอสิทธิทางการเมือง เนื่องจากการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญและจำเป็นต้องนำมาใช้เป็นพื้นฐานของการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยจะต้องไปหาข้อเท็จจริงจากญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้ที่สูญหายทั้ง ๙ คน เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างบุคคลหรือสถาบันเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าว และสำนักกฎหมายดำเนินการศึกษาและจัดทำ ร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ตามความเห็นของ ที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จะจัดการประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ในวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม BB 201 ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นสำคัญในระดับภูมิภาค รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับศูนย์ศึกษาฯ และนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๑๒ แห่งต่อไป

๔. สื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันสิทธิมนุษยชนสากลระหว่าง กสม. และ UNDP Thailand

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณากรณี UNDP มีความประสงค์จะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันสิทธิมนุษยชนสากลระหว่าง กสม. และ UNDP โดยจะจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบของแผ่นข้อความ (quote cards) ผ่าน social media ของทาง กสม. และ UNDP และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบหลักการความร่วมมือระหว่าง กสม. และ UNDP Thailand ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันสิทธิมนุษยชนสากล

๒. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับ UNDP Thailand จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันสิทธิมนุษยชนสากลและตรวจสอบเครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ก่อนเผยแพร่ ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๕. การประชุมรับมอบนโยบายการจัดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการ กสม. จะจัดการประชุมรับมอบนโยบายการจัดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. โดยจะมี กสม. ที่ปรึกษาประจำ กสม. ผู้บริหารสำนักงาน กสม. และผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

๖. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาลปกครอง

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาลปกครองตามที่ กสม. ได้เข้าพบประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานศาลปกครองเพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง กสม. กับศาลปกครอง จากการหารือได้ข้อสรุปร่วมกันว่าสำนักงาน กสม. สามารถทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานศาลปกครองได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และความร่วมมือในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลทางคดี รวมถึงแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสนใจหรือความประสงค์ของ กสม. และสำนักงาน กสม. โดยในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศาลปกครองจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของร่าง MOU ทั้งนี้ ในลำดับต่อไปจะกำหนดวันเวลาเพื่อจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมทางวิชาการต่อไป

๗. สำนักงานกิจการยุติธรรมขอเข้าพบ กสม. เพื่อประชุมหารือและรับฟังความเห็นเรื่องร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙)

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง สำนักงานกิจการยุติธรรมมีความประสงค์จะเข้าพบและประชุมหารือกับ กสม. ในวันที่พุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙)

๘. การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีโครงการผันน้ำยวม

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณาตามที่ กสม.ปรีดา และ กสม.สุชาติ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโครงการผันน้ำยวม และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้มีหนังสือถึงประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อขอให้ชะลอการนำโครงการผันน้ำยวมเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยประธาน กสม. เป็นผู้ลงนาม

๒. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการยกร่างหนังสือถึงประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๓. ประสานงานการพูดคุยหารือกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในกรณีโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการร้องเรียนมาที่ กสม.